



## Căn cứ ly hôn ở Mississippi là gì?

Pháp luật coi hôn nhân là một hợp đồng dân sự trong đó mỗi bên thoả thuận những quyền và nghĩa vụ nhất định. Khi một cuộc hôn nhân thất bại, ly hôn là phán quyết của tòa án chấm dứt mối quan hệ một cách hợp pháp.

Luật Mississippi quy định một số phương pháp pháp lý để một cặp vợ chồng ly hôn. Ly hôn không có lỗi xảy ra khi một cặp vợ chồng đồng ý ly hôn và giải quyết các vấn đề như quyền nuôi con và hỗ trợ nuôi con, tiền hỗ trợ và phân chia tài sản. Nếu một bên khởi kiện người kia để chấm dứt cuộc hôn nhân, nguyên đơn sẽ khởi kiện dựa trên một trong 12 căn cứ ly hôn được luật pháp tiểu bang cho phép và tòa án sẽ quyết định có cho phép ly hôn hay không.

Sự bỏ rơi là việc người phối ngẫu cố tình từ bỏ cuộc hôn nhân trong ít nhất một năm mà không có sự đồng ý, lý do, lý do chính đáng hoặc ý định quay lại. Sự bỏ rơi có thể xảy ra dưới cùng một mái nhà, nếu vợ chồng sống như người xa lạ và kẻ bỏ rơi có ý định chấm dứt hôn nhân. Người phối ngẫu bị bỏ rơi phải chứng minh rằng mình không đồng ý với việc rời đi và việc sẵn sàng nối lại mối quan hệ đã bị đối tác bỏ rơi từ chối. Tuy nhiên, nếu người phối ngẫu bỏ rơi đưa ra lời đề nghị quay lại một cách thiện chí và người phối ngẫu kia từ chối, thì bên từ chối thường trở thành kẻ bỏ rơi.

Bất lực tự nhiên, mất trí hoặc ngu ngốc và việc vợ mang thai với người khác vào thời điểm kết hôn là những tình trạng tồn tại từ trước làm căn cứ cho việc ly hôn ở Mississippi. Trong những trường hợp này, người phối ngẫu vô tội không được biết về tình trạng này trước khi kết hôn.

Ngoại tình, bị giam giữ tại Cục Cải huấn Mississippi, bệnh điên không thể chữa khỏi phát triển sau khi kết hôn, thói quen say xỉn, sử dụng ma túy thường xuyên và quá mức, thói quen đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo là những căn cứ để ly hôn vì ảnh hưởng của những hành động hoặc điều kiện đó đối với hôn nhân. Căn cứ là thói quen say rượu, sử dụng ma túy thường xuyên và quá mức đòi hỏi phải có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng người phối ngẫu phạm tội là người thường xuyên say rượu hoặc sử dụng ma túy và hành vi đó có tác động tiêu cực đến hôn nhân, khiến người này trở nên vô trách nhiệm, liều lĩnh, không phù hợp và không có khả năng thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm vợ chồng.

Đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo theo thói quen, nguyên nhân phổ biến nhất, là hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng, tay chân hoặc sức khỏe hoặc tạo ra sự hiểu biết hợp lý về mối nguy hiểm đó. Nó cũng áp dụng cho hành vi có tính chất trái tự nhiên hoặc mang tính ô nhục như vậy nhằm làm cho mối quan hệ hôn nhân trở nên phân cam đối với người phối ngẫu vô tội. Để ly hôn dựa trên những lý do này, người phối ngẫu phải chứng minh hành vi đó xảy ra trong một khoảng thời gian và có tính chất thể chất (tức là đánh đập) hoặc có ảnh hưởng xấu đến thể chất đối với họ.

Song hôn và loạn luân là hai lý do khác để ly hôn ở Mississippi. Chỉ có người phối ngẫu vô tội, không phải người kết hôn với nhiều người, mới có thể sử dụng song hôn làm căn cứ. Luật Mississippi xác định các loại mối quan hệ được coi là loạn luân và do đó bị hạn chế kết hôn.

Để nộp đơn ly hôn ở Mississippi, quý vị phải là cư dân của bang này ít nhất sáu tháng. Việc ly hôn với khác biệt không thể hòa giải yêu cầu thời gian chờ đợi là 60 ngày, giả sử vợ chồng giải quyết được mọi vấn đề trong thời gian đó và tòa án đã chấp thuận thỏa thuận giải quyết tài sản. Các căn cứ khác không có thời gian chờ đợi cụ thể nhưng người phối ngẫu kia phải nhận được thông báo ít nhất 30 ngày trước khi xét xử. Nếu người vợ có thai khi nộp đơn ly hôn, tòa án thường hoãn vụ án cho đến khi đứa trẻ chào đời để giải quyết vấn đề hỗ trợ nuôi con.

Ly hôn là một quá trình đau buồn và đầy cảm xúc đối với tất cả các bên liên quan. Bất kể lý do ly hôn là gì, mỗi người phối ngẫu nên có một luật sư để đảm bảo rằng quyền của mỗi người được tôn trọng và đại diện cho lợi ích tốt nhất.